



ประกาศสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา  
เรื่อง ผลการคัดสรรรางวัล “หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม” ประจำปี ๒๕๖๖  
“ระดับภูมิภาค”

ด้วยคุรุสภาได้ดำเนินการคัดสรรรางวัล “หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม” (One School One Innovation: OSOI) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาได้สร้างสรรค์นวัตกรรมที่เหมาะสมกับบริบทและเป้าหมายการพัฒนา และเพื่อคัดสรรผลงานนวัตกรรมที่มีคุณค่าทางวิชาการและเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการศึกษา และการพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งเพื่อเสริมสร้างขวัญกำลังใจแก่สถานศึกษาในรูปแบบการนำเสนอผลงานนวัตกรรม

ผลการคัดสรรรางวัล “หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม” ประจำปี ๒๕๖๖ “ระดับภูมิภาค” แบ่งออกเป็นรางวัล ๓ ระดับ ประกอบด้วย ระดับเหรียญทอง จำนวน ๓๐ ผลงาน ระดับเหรียญเงิน จำนวน ๘๓ ผลงาน และระดับเหรียญทองแดง จำนวน ๑๒๗ ผลงาน รวมจำนวน ๒๔๐ ผลงาน จึงขอประกาศรายชื่อสถานศึกษาที่ได้รับรางวัล “หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม” ประจำปี ๒๕๖๖ “ระดับภูมิภาค” ดังนี้

รางวัลระดับเหรียญทอง จำนวน ๓๐ ผลงาน

ที่	ชื่อสถานศึกษา	จังหวัด	ชื่อผลงาน
๑	โรงเรียนบ้านทุ่งน่าน้อย	เชียงราย	๘ ชั้นสู่การเรียนรู้ผ้าปักม้ง สู่งานอาชีพ
๒	โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๐ จังหวัดปัตตานี	ปัตตานี	การใช้ อี-สตีม บ่มเพาะทักษะผู้ประกอบการ ของนักเรียน
๓	โรงเรียนสมาคมพยาบาลไทย	น่าน	เหลอปี๊วะ เสน่ห์ผ้าปัก อัตลักษณ์ชาวเขา ก้าวสู่อาชีพ ด้วยหลัก ๔ ส.
๔	โรงเรียนเบญจมานุสรณ์	จันทบุรี	ชุมชนแห่งการเรียนรู้ครูเพื่อศิษย์แบบบูรณาการ สู่ ๑ นวัตกรรม ๑ ห้องเรียน ตามโครงการ BMS Big Classroom “รากแก้วเบญจมา ปลูกปัญญานอกห้องเรียน” (โดยใช้ แหล่งเรียนรู้ชุมชนบ้านเสม็ดงามเป็นฐาน)
๕	โรงเรียนเชียงของวิทยาคม	เชียงราย	บอร์ดเกมพลังงานทดแทน Renergy เพื่อพัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
๖	โรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์	แม่ฮ่องสอน	การพัฒนาสมรรถนะด้านทักษะอาชีพและ การมีรายได้ระหว่างเรียนของนักเรียน กลุ่มชาติพันธุ์ ด้วยรูปแบบ “วิสาหกิจเพื่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ โรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์”

รางวัลระดับเหรียญทองแดง จำนวน ๑๒๗ ผลงาน (ต่อ)

ที่	ชื่อสถานศึกษา	จังหวัด	ชื่อผลงาน
๖๓	โรงเรียนชุมพลสวรรคคีวิทยา	ชัยภูมิ	หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม “รูปแบบการบริหารจัดการเรียนร่วม ตามโครงสร้าง SEAT โดยใช้ 4S MODEL โรงเรียนชุมพลสวรรคคีวิทยา”
๖๔	โรงเรียนโพธิสารศึกษา	นครสวรรค์	กลยุทธ์การสร้างเชื่อมั่นในการสอน เพื่อพัฒนาครูในยุคพลิกผัน “ฉันทำได้ เธอทำได้ เราทำได้”
๖๕	โรงเรียนบ้านบางจาก	สมุทรปราการ	การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการ สร้างคนดี มีคุณธรรมโดยใช้ BBC MODEL
๖๖	โรงเรียนเจริญดีวิทยา	ปทุมธานี	พัฒนาระบบบริหารจัดการโรงเรียน ในศตวรรษที่ ๒๑ ด้วย KCNW - 8 Good Model
๖๗	โรงเรียนบ้านหนองวัดป่า	ขอนแก่น	การบริหารสถานศึกษาด้วยแนวทาง การขับเคลื่อนกระบวนการ PLC สู่การพัฒนาคุณภาพนักเรียนอย่างยั่งยืน
๖๘	โรงเรียนท่าสว่างวิทยา	สุรินทร์	การบริหารจัดการสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ ในศตวรรษที่ ๒๑ โดยใช้รูปแบบ SILK Model
๖๙	โรงเรียนบ้านดอนรัก	กาญจนบุรี	การบริหารจัดการ DONRAK Model สู่การพัฒนาสถานศึกษา
๗๐	โรงเรียนบ้านหาดทรายดำ	ระนอง	พัฒนาการบริหารและการจัดการศึกษา ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของ โรงเรียนบ้านหาดทรายดำ ด้วย “Take Care Model”
๗๑	โรงเรียนบ้านคำปากดาว	ขอนแก่น	พัฒนาคุณภาพผู้เรียน ด้วยรูปแบบ การพัฒนา HOME Model โรงเรียนขนาดเล็ก ที่มีครูผู้สอนไม่ครบชั้น โดยใช้วิธีการจัดการ เรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)
๗๒	โรงเรียนบ้านหนองเจริญ	กาญจนบุรี	การบริหารจัดการสถานศึกษาสไตล์ BNJR2 MODEL สู่การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
๗๓	โรงเรียนบ้านควนยาง	ตรัง	การนิเทศภายใน โดยใช้รูปแบบ BKY 5 Steps Model ของโรงเรียนบ้านควนยาง
๗๔	โรงเรียนบ้านดิ่งชัน	สุโขทัย	การบริหารจัดการสถานศึกษาตามแนวทาง “KHWAMDEE MODEL ขับเคลื่อนคุณธรรม สู่ความดีที่ยั่งยืน”

รางวัลระดับเหรียญทองแดง จำนวน ๑๒๗ ผลงาน (ต่อ)

ที่	ชื่อสถานศึกษา	จังหวัด	ชื่อผลงาน
๑๒๖	โรงเรียนแก่งใหญ่พิทยาสรรค์	มุกดาหาร	การใช้โปรแกรม Action online เพื่อการนิเทศ ติดตามและประเมินผล การดำเนินกิจกรรมการเรียนการสอน โดยกระบวนการใช้ WANGYIAPIT MODEL (Y I WANT)
๑๒๗	โรงเรียนวัดควนยุง	นครศรีธรรมราช	การนำการนิเทศภายในรูปแบบ WALAI MODEL ใช้ในกระบวนการพัฒนา โดยการใช้ข้อมูลอย่างชาญฉลาด เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ สถานศึกษาที่ได้รับรางวัล “ระดับเหรียญทอง” ตามรายชื่อข้างต้น สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา จะแจ้งรายละเอียด และวิธีการในการนำเสนอผลงาน เพื่อเข้ารับการคัดสรรรางวัล “ระดับประเทศ” ต่อไป

หากมีผู้ประสงค์จะคัดค้านการประกาศรายชื่อตามประกาศข้างต้น ให้ยื่นคำคัดค้านต่อสำนักงาน เลขาธิการคุรุสภา โดยจัดทำเป็นหนังสือระบุเหตุผลการคัดค้านให้ชัดเจน ภายใน ๑๐ วันทำการ นับตั้งแต่วันที่ประกาศ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์อมลวรรณ วีระธรรมโม)  
เลขาธิการคุรุสภา